

Số: /SCT-KHTCTH

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2022

V/v giải đáp, hướng dẫn và làm rõ một số nội dung tại Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp năm 2022”

Kính gửi:

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Hội Nữ Doanh nhân tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3520/UBND-TH ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngày 04/8/2022, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp năm 2022” với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân; trên cơ sở các ý kiến của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân gửi đến trước và trong Hội nghị; Sở Công Thương đã trao đổi, thông tin và giải đáp trực tiếp tại Hội nghị; với quan điểm lắng nghe, tiếp thu và kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân phát triển, Sở Công Thương xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành, chia sẻ, thẳng thắn, trách nhiệm, kịp thời trong việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đã đề xuất các giải pháp góp phần giúp cho ngành Công thương ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân tốt hơn; sau đây xin được trao đổi, giải đáp và làm rõ thêm một số nội dung như sau:

I. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Sở Công Thương đã nhận được tổng số 06 ý kiến trao đổi về các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực thương mại, sau đây xin được giải đáp, trao đổi và làm rõ cụ thể như sau:

Câu 1. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đề nghị “Các gói thầu đã đấu thầu nhưng không có đơn vị tham gia đấu thầu do giá cả thị trường nguyên nhiên liệu đầu vào (xăng dầu, cát sỏi...) tăng giá. Đề nghị các cơ quan tham mưu và sớm ban hành đơn giá xây dựng kịp thời với giá cả thị trường”.

Trả lời

Về nội dung trên Sở Công Thương xin tiếp nhận và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hiện nay do giá cả thị trường nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao. Ngày 31/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 679/CD-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; ngày 03/8/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 3654/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành như sau:

- Về giá vật liệu xây dựng: Giao Sở xây dựng “a) Phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc quản lý hiệu quả nguồn cung vật liệu xây dựng; xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư; b) Đẩy mạnh công tác theo dõi, cập nhật biến động giá để kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng; nghiên cứu rút ngắn chu kỳ công bố giá theo quy định”;

- Về quản lý giá: Giao Sở Tài chính “a) Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; b) Tăng cường công tác quản lý giá, niêm yết giá, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá trên địa bàn”.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tích cực chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương để có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Câu 2. *Đề nghị tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện gia nhập thị trường trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.*

Trả lời:

Trong những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại (*gọi tắt là XTTM*) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động XTTM ngày càng được nâng cao về chất lượng, đa dạng hóa về hình thức, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh (*gọi tắt là doanh nghiệp*) góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các hoạt động XTTM đã góp

phần hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm đối tác, khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của xúc tiến thương mại đối với sự phát triển và hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp; trong những năm qua Sở Công Thương đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đa dạng, thiết thực hiệu quả đối với các hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương đã thực hiện hỗ trợ, kết nối tạo điều kiện cho khoảng trên 340 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trực tiếp hoặc gửi hàng hóa tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh/thành phố trong cả nước; thu hút được khoảng trên 95.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm, kết nối cung cầu với các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Thái Nguyên, như sau:

- Tổ chức “Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2022”; tại 02 địa điểm: “Điểm bán hàng Việt Nam” trụ sở Sở Công Thương, từ ngày 11-19/01/2022 (*tức từ ngày 09-17/12/2021 âm lịch*) và sân Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thái Nguyên, từ ngày 21-26/01/2022 (*tức từ ngày 19-24/12/2021 âm lịch*).

- Chương trình “Tuần hàng Việt - Thái Nguyên năm 2022” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức từ ngày 21-26/01/2022 (*tức từ ngày 19-24/12/2021 âm lịch*) tại "Điểm bán hàng Việt Nam".

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Phiên chợ Tết không đồng với chủ đề “Tết sum vầy, Xuân bình an” diễn ra từ ngày 13-16/01/2022 (*tức từ ngày 11-14/12/2021 âm lịch*). Có gần 1.000 sản phẩm khác nhau nhằm phục vụ đoàn viên và người lao động lựa chọn tùy theo yêu cầu, sở thích, hướng tới hỗ trợ một phần nào khó khăn cho đoàn viên và người lao động.

- Từ ngày 11-15/3/2022, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã...tham gia “Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng” trong chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2022 tại Hà Nội.

- Từ ngày 25-31/3/2022, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã...tham gia “Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình”.

- Từ ngày 13-16/4/2022, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã... tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (VIETNAM EXPO 2022) tại Hà Nội.

- Từ ngày 28/4/2022 - 03/5/2022, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã... tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022.

- Từ ngày 13-17/5/2022, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã...tham gia gian hàng tại Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình.

- Từ ngày 20-22/5/2022, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Sở Công Thương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai tổ chức Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại”.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động XTTM phù hợp với định hướng chung của cả nước, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động XTTM, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa cho các doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025.

Câu 3. *Đề nghị Sở Công Thương kết nối, liên kết, hướng dẫn, hỗ trợ các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân thành lập website bán hàng và tham gia các Sàn Thương mại điện tử của tỉnh, trong và ngoài nước.*

Trả lời

- Trong những năm qua, Sở Công Thương đã luôn cố gắng, nỗ lực đồng hành cùng với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, công khai minh bạch; hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong việc xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tác động sâu sắc đến mô hình tổ chức và cách thức vận động của nền kinh tế. Theo đó, để thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp bắt buộc phải đổi mới, quá trình này vẫn được biết tới dưới tên gọi quá trình “Chuyển đổi số”. Đây là quá trình chuyển đổi bằng cách thay đổi phương thức vận hành, thay đổi mô hình kinh doanh, quy trình làm việc...trên cơ sở áp dụng các công nghệ số (như Internet kết nối vạn vật (Internet of thing), Dữ liệu lớn (*Big Data*), Trí tuệ nhân tạo (*AI - Artificial Intelligence*), Điện toán đám mây...). Dưới tác động của CMCN 4.0, thương mại điện tử phát triển ở trình độ cao sẽ làm thay đổi cách thức tổ chức hệ thống phân phối. Theo đó, các mô hình phân phối truyền thống sẽ giảm, thay vào đó là các mô hình phân phối trực tiếp từ kho đến người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi một hệ thống logistic, giao hàng chặng cuối và cả hệ thống thanh toán điện tử hoàn thiện.

Do đó, việc kết nối, liên kết, hướng dẫn, hỗ trợ các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân thành lập website bán hàng và tham gia các Sàn Thương mại điện tử của tỉnh, trong và ngoài nước là cần thiết. Hiện tại việc đăng ký website bán hàng được đăng ký trực tiếp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương thông qua Cổng đăng ký trực tuyến (*online.gov.vn*). Sở Công Thương đã xây dựng nội dung hướng dẫn, đăng tải trên website Sở Công Thương (*www.congthuongthainguyen.gov.vn*) để các đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận và có thể trực tiếp thao tác, thực hiện đăng ký. Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký website bán hàng. Bên cạnh đó, những năm vừa qua Sở đã giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại vận hành, khai thác Sàn Thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên với địa chỉ: *thainguyentrade.vn*; tính đến ngày 03/8/2022 đã có 5.062.535 lượt truy cập và có trên 2.000 sản phẩm các loại (*trên 216 sản phẩm nông nghiệp, 129 sản phẩm OCOP và các sản phẩm khác*), Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực tiếp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp đăng tin, bài giới thiệu và bán sản phẩm (*trực tiếp đến cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật để đưa sản phẩm lên Sàn TMĐT*); đồng thời, Sở tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, phối hợp với Sàn Voso.vn và Postmart.vn đưa sản phẩm của các hộ nông dân lên Sàn TMĐT; phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp tham gia các sàn như: Lazada.vn; Tiki.vn; Sendo.vn...; sàn quốc tế: Alibaba.com; Amazon.com... bằng nhiều hình thức cả trực tiếp, trực tuyến. Sở Công Thương mong muốn và trân trọng đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua thương mại điện tử.

Câu 4. *Đề nghị cấp cho doanh nghiệp mã định danh để tương tác trao đổi văn bản giữa Sở và các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp.*

Trả lời

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Việc xây dựng mã định danh cho doanh nghiệp để tương tác trao đổi văn bản với các Sở, ngành, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp là việc cần thiết, đồng thời cũng là một trong những nội dung, định hướng lớn của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển chính quyền số. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Công an phối hợp

với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành xây dựng mã định danh công dân. Do đó, việc xây dựng mã định danh doanh nghiệp là rất phù hợp; Sở Công Thương tiếp thu và sẽ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sớm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Câu 5. *Đề nghị Sở Công Thương phổ biến kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại những tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch, Chương trình XTTM năm 2023 để doanh nghiệp được biết, liên hệ.*

Trả lời

5.1. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại những tháng cuối năm 2022

- Chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Võ Nhai và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022

+ Thời gian: 02 ngày, dự kiến từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 16/8/2022.

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa huyện Võ Nhai.

+ Quy mô 15 gian hàng trưng bày sản phẩm Na Võ Nhai và các sản phẩm nông sản (*ưu tiên sản phẩm hoa quả mùa vụ*) của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ chức Chương trình Phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi năm 2022” tại thành phố Sông Công; thành phố Phổ Yên; huyện Đại Từ

+ Huyện Đại Từ: Thời gian từ ngày 15/9/2022 - 17/9/2022 tại Sân vận động xã Đức Lương.

+ Thành phố Sông Công: Thời gian từ ngày 19/9/2022 - 21/9/2022 tại Sân vận động xã Bình Sơn.

+ Thành phố Phổ Yên: Thời gian từ ngày 23/9/2022 - 25/9/2022 tại Sân vận động xã Vạn Phái.

+ Quy mô dự kiến: 20 - 30 gian hàng.

- Tổ chức Tuần hàng sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên tại Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên... Thời gian tổ chức tháng 11/2022.

- Tổ chức Chương trình xúc tiến, kết nối tuần hàng Việt tại tỉnh Thái Nguyên: Góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Dự kiến tháng 12/2022.

- **Tham gia một số Hội chợ Triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu trong tỉnh, trong nước;** tổ chức chương trình xúc tiến, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Từ tháng 9 - tháng 12/2022.

- **Tổ chức Chương trình Kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”** tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến quý IV năm 2022.

- **Duy trì “Điểm bán hàng Việt Nam”** giới thiệu và quảng bá sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên.

- **Hỗ trợ doanh nghiệp có giao dịch thương mại điện tử tổ chức sự kiện Ngày hội mua sắm trực tuyến Thái Nguyên (Online Friday).** Dự kiến tháng 12/2022.

5.2. Dự kiến Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2023

Theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025; Sở Công Thương dự kiến đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2023 như sau:

- Tổ chức hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên 2023”; thời gian dự kiến Quý II/2023; quy mô khoảng 200 gian hàng.

- Tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh/thành phố dự kiến tham gia khoảng 20 Chương trình (theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh).

- Tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài: dự kiến 01 Chương trình (theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh).

- Tổ chức Chương trình “Đưa hàng Việt về miền núi năm 2023”: dự kiến tổ chức 04 Chương trình.

- Tổ chức Chương trình Kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới: dự kiến tổ chức 10 Chương trình tại các huyện, thành phố.

- Tuần hàng Việt tại tỉnh Thái Nguyên: dự kiến tổ chức 03 Chương trình.

- Tuần lễ nông sản tỉnh Thái Nguyên: dự kiến tổ chức 02 Chương trình.

- Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương; kết nối cung - cầu: dự kiến tổ chức 02 Chương trình.

- Tham gia Hội nghị kết nối giao thương, cung - cầu tại các tỉnh, thành phố: dự kiến tham gia 05 Chương trình.

- Biên tập và phát hành Bản tin Kinh tế Công Thương: dự kiến khoảng 3.000 bản tin.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch lớn trong nước và quốc tế.

Câu 6. Đề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động triển lãm, quảng bá giới thiệu sản phẩm, kịp thời biểu dương các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối, xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Trả lời

Sở Công Thương trân trọng tiếp thu ý kiến tham gia của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp về lĩnh vực xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã triển khai, tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên” là Hội chợ thường niên đã từng bước khẳng định được thương hiệu riêng của Thái Nguyên, để lại ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, là kênh giao lưu, giới thiệu, truyền thông về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa... giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố bạn trong cả nước; là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh cung ứng sản phẩm ra thị trường tiêu thụ; tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Năm 2022, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022” là một trong những hoạt động kinh tế - chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022” đã khép lại, thành công tốt đẹp (*Quy mô diện tích trưng bày và gian hàng là 200 gian; Đã có 23 tỉnh/thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh đã mang đến Hội chợ triển lãm những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, uy tín và chất lượng; Số lượng khách tham quan, mua sắm: Hội chợ triển lãm bình quân mỗi ngày đón khoảng 8.000 lượt khách tham quan, tổng số lượt khách tham quan, mua sắm khoảng 40.000 lượt khách; Tổng doanh số bán của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm khoảng 3,5 tỷ đồng; các doanh nghiệp đã ký được khoảng 50 hợp đồng làm đại lý, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tổng trị giá hợp đồng khoảng 2 tỷ đồng*).

Trên cơ sở định hướng phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong việc kết nối gia nhập thị trường, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số

1249/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025, trong đó đã định hướng trọng tâm, trọng điểm, cơ bản toàn diện các nội dung, hoạt động xúc tiến thương mại.

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

Sở Công Thương đã nhận được 04 ý kiến về các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, sau đây xin được giải đáp, trao đổi và làm rõ cụ thể như sau:

Câu 1. *Đề nghị Sở Công Thương đăng tải thông tin các Cụm công nghiệp có đủ điều kiện cho thuê đất, để các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa tiếp cận. Điều kiện cho thuê đất? Khi vào các cụm công nghiệp này, doanh nghiệp được hỗ trợ những khoản mục nào?*

Trả lời

Sở Công Thương trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã đồng hành, chia sẻ với ngành Công Thương để vượt qua khó khăn do sự tác động của đại dịch COVID-19. Nhu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, các hỗ trợ ưu đãi đầu tư khi thực hiện dự án của các doanh nghiệp là chính đáng và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp. Nội dung này, Sở Công Thương giải đáp và cung cấp thêm các thông tin về Cụm công nghiệp như sau:

Với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực cao của các cấp, các ngành, cùng với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng, phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Số Cụm công nghiệp theo Quy hoạch là 35 cụm, tổng diện tích 1.335 ha. Số Cụm công nghiệp đã thành lập là 19 cụm công nghiệp, diện tích 736ha. Số cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là 15 cụm công nghiệp; thu hút 65 dự án đầu tư; tạo việc làm cho 9.800 lao động; tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đạt 39%.

Định hướng phát triển các cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên sẽ quy hoạch 41 cụm công nghiệp, tổng diện tích 2.067 ha, đảm bảo đủ quỹ đất cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư, di dời cơ sở sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp của các doanh nghiệp.

1. Để đáp ứng yêu cầu trên, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng công khai thông tin tình hình thực hiện dự án, diện tích đất có thể cho thuê tại các cụm công nghiệp trên trang thông tin điện tử.

Theo quy định hiện hành, việc đăng tải thông tin Cơ sở dữ liệu Cụm công nghiệp gồm: Thông tin về Quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của các Cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương. Hiện nay, Cục Công Thương địa phương đã xây dựng và đang vận hành, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về cụm công nghiệp cả nước tại địa chỉ: www.csdl.arit.gov.vn. Sở Công Thương Thái Nguyên đã cập nhật cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào cơ sở dữ liệu Cụm công nghiệp cả nước. Đồng thời, trên trang web của Sở Công Thương tại địa chỉ <http://congthuongthainguyen.gov.vn>, nội dung cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã được đăng tải và cập nhật đầy đủ theo quy định.

2. Về điều kiện cho thuê đất khi dự án vào Cụm công nghiệp: Theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp, việc tiếp nhận dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp và việc thuê đất trong cụm công nghiệp quy định như sau:

“Điều 22. Tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, cơ sở sản xuất có nhu cầu di dời vào cụm công nghiệp liên hệ với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để được hướng dẫn về Quy hoạch, bố trí ngành nghề, giá thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích, các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp và thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê.

Điều 23. Thuê đất, cấp giấy phép xây dựng trong cụm công nghiệp

1. Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện thủ tục thuê đất của nhà nước hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Do đó, Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp được cho thuê lại đất khi đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng hạ tầng; đồng thời, đã thực hiện đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp như: Giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, công trình thu gom xử lý nước thải, chất thải....

Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa có nhu cầu thuê đất tại các CCN liên hệ trực tiếp với các chủ đầu tư hạ tầng CCN để được giới thiệu và thuê lại đất theo quy định hoặc liên hệ về Sở Công Thương để được trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.

3. Về ưu đãi hỗ trợ đầu tư: Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 07 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ động, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư CCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các CCN và thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp theo hướng lựa chọn công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phát huy hiệu quả và hài hoà lợi ích đầu tư giữa Nhà nước - Địa phương - Doanh nghiệp.

Câu 2. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đề nghị: “HTX dịch vụ điện không muốn đầu tư thêm các trạm và đường dây, muốn trả lại cho ngành điện nhưng ngành điện không muốn nhận lại”.

Trả lời

Hiện nay, toàn tỉnh có 20 HTX dịch vụ điện hoạt động trên địa bàn 20 xã thuộc 08 huyện/thành (trong đó, có 19 HTX tham gia Dự án REII). Các HTX dịch vụ điện được thành lập trong giai đoạn năm 2003, khi đó lưới điện hạ áp nông thôn chưa được ngành điện đầu tư, phát triển. Lưới điện do nhân dân tự đóng góp xây dựng nên chất lượng cung cấp điện yếu kém, nguy cơ mất an toàn cao. Để cải tạo lưới điện nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay vốn để thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) với điều kiện phải giao cho các đơn vị quản lý điện tại địa phương để tạo thêm việc làm cho khu vực nông thôn.

Vì vậy hiện nay, các HTX đang quản lý, vận hành phần lưới điện hạ áp do Dự án REII xây dựng, cải tạo và trả nợ vốn vay cho Ngân hàng Thế giới. Đến nay, các HTX đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng điện của người dân tại khu vực hoạt động của mình. Tuy nhiên, do các HTX dịch vụ điện hoạt động với quy mô nhỏ, phải trả nợ vốn vay cho Ngân hàng Thế giới (từ năm 2020), nên gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, cải tạo lưới điện để bắt kịp với nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Theo quy định, trách nhiệm xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc về đơn vị phân phối điện để bán buôn điện cho các HTX theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 41 Luật Điện lực năm 2004. Có trường hợp trạm biến áp của đơn vị phân phối bị quá tải, ngành điện chưa có điều kiện thay thế, HTX đã phải huy động vốn mua sắm máy biến áp, thiết bị vật tư và “tự nguyện” bàn giao cho ngành điện theo hình thức “tặng giám tài sản, không hoàn trả vốn”. Cụ thể: HTX Kinh doanh tổng hợp Cổ Lũng, HTX điện Hiệp Lực xã

Động Đạt. Đồng thời, các HTX dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Các HTX dịch vụ điện được cấp phép bán lẻ điện ở cấp điện áp 0,4kV nên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng lưới điện hạ áp.

Tài sản của các HTX được hình thành từ vốn góp của xã viên và tài sản thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II (*được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý vận hành và trả nợ cho các HTX dịch vụ điện tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 11/6/2015*). Tài sản của HTX không phải là tài sản của Công ty Điện lực Thái Nguyên nên không thể trả lại ngành điện. Việc quản lý, sử dụng tài sản của hợp tác xã được thực hiện theo quy định của điều lệ, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên và các quy định của pháp luật có liên quan (*Theo quy định tại khoản 3, Điều 48, Luật Hợp tác xã 2012*).

Để nâng cao chất lượng điện tại các khu vực hoạt động của HTX nói riêng và khu vực nông thôn, miền núi nói chung, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Để đảm bảo chất lượng điện áp trên địa bàn toàn tỉnh nói chung cũng như địa bàn hoạt động của các HTX nói riêng, cần tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống lưới truyền tải và phân phối điện; cụ thể, những việc đã và đang thực hiện để sớm hoàn thiện và đưa các công trình điện vào vận hành gồm:

- Đã có Văn bản đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh tiến độ các TBA 110kV trên địa bàn tỉnh để có cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành đáp ứng tiến độ xuất hiện của phụ tải. Các kiến nghị của tỉnh đã được Bộ Công Thương chấp thuận cho điều chỉnh tại các Văn bản: số 5962/BCT-ĐL ngày 30/7/2018; số 8757/BCT-ĐL ngày 16/11/2020; số 8608/BCT-ĐL ngày 31/12/2021.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (*Quy hoạch điện VIII*) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng nguồn cấp điện cho phát triển phụ tải trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai: Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các dự án lưới điện đang triển khai và chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật; đặc biệt là các dự án chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của Đơn vị phân phối điện. Sau khi các dự án đang triển khai hoàn thiện thi công đưa vào vận hành sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, trong đó có nhân dân trên địa bàn hoạt động của các HTX dịch vụ điện.

Thứ ba: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các HTX dịch vụ điện tiếp tục huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Thứ tư: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã. Chỉ đạo các HTX đẩy nhanh thực hiện các giải pháp quản trị - vận hành ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật - vận hành nhằm kiểm soát tốt nhân lực, vật tư đặc biệt công tác dự báo phụ tải sinh hoạt và sản xuất để cho đơn vị phân phối sớm có kế hoạch phát triển lưới phân phối.

Thứ năm: UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tác dụng tích cực của Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; trách nhiệm quản lý vốn và tài sản lưới điện hạ áp của các Hợp tác xã thuộc Dự án REII theo quy định pháp luật.

Thứ sáu: Đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tiết kiệm điện vào các tháng mùa hè và giờ cao điểm về sử dụng điện. Tiếp tục bám sát cơ sở phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định bảo vệ An toàn hành lang lưới điện cao áp; Kịp thời ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn, xử lý hành vi thả điều gần đường dây cao thế để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn cung cấp điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa hè, mùa mưa bão.

Câu 3. Ông Phạm Đức Thuận - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đề nghị: “Theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa có hướng dẫn ban giao. Đề nghị Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể”.

Trả lời

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các khu tái định cư, trường học và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền đã sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng hệ thống cung cấp điện cho các khu vực trên. Nhưng các đơn vị này không có đủ năng lực để quản lý và vận hành hệ thống điện nói trên; nên muốn bàn giao cho ngành điện. Để hướng dẫn cụ thể công tác trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5327/UBND-KT ngày 01/11/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg; Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước đề nghị điều chuyển sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện điều chuyển, các đơn vị gặp nhiều khó khăn do các công trình đã được xây dựng từ lâu, hồ sơ bị thất lạc. Đồng thời, do quy trình điều chuyển tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg khá phức tạp, khó thực hiện.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc nêu trên, Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg. Sở Công Thương đã tham gia góp ý Dự thảo Nghị định tại Văn bản số 933/SCT-CNNL ngày 20/4/2022 tham mưu điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Thái Nguyên và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Câu 4: *Đại diện Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên có ý kiến tháo gỡ vướng mắc về việc thành lập cụm công nghiệp Khuynh Thạch theo quy định của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, cụ thể:*

Trả lời

Cụm công nghiệp Khuynh Thạch đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 và giao Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp chưa có quyết định thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ. Do quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài nên Dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Khuynh Thạch bị chậm tiến độ. Chủ đầu tư lập hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ dự án tại quyết định chủ trương đầu tư nhưng hồ sơ đề nghị chưa có quyết định thành lập cụm công nghiệp nên không đủ căn cứ điều chỉnh.

Vì vậy, Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên đề nghị Sở Công Thương tháo gỡ vướng mắc về việc thành lập cụm công nghiệp Khuynh Thạch theo quy định của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ”.

Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Công Thương giải đáp những nội dung trên như sau:

Theo quy định tại điểm c Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP “Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha”.

Hiện tại trên địa bàn thành phố Sông Công đã quy hoạch 04 cụm công nghiệp, trong đó 03 cụm công nghiệp: Nguyên Gon, Bá Xuyên, Lương Sơn đã có quyết định thành lập với tổng diện tích thành lập là 99,66 ha, tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê là 55,5 ha >50 ha (đất chưa cho thuê của cụm công nghiệp Lương Sơn là 23,7 ha, cụm công nghiệp Bá Xuyên là 31,85 ha). Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đã thành lập chỉ đạt 33% <50% (không đủ điều kiện).

Hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Khuynh Thạch đã được Sở Công Thương xin ý kiến thẩm định các Sở, ngành và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Ngày 11/8/2021, Sở Công Thương có Công văn số 1573/SCT-CNNL gửi UBND thành phố Sông Công và Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên, trong văn bản yêu cầu: UBND thành phố Sông Công, rà soát hồ sơ và các điều kiện thành lập Cụm công nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, trường hợp chưa đủ điều kiện thành lập cụm công nghiệp, đề nghị UBND thành phố Sông Công thông báo cho Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên biết.

Trong thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã có các văn bản: số 2738/SCT-CNNL ngày 20/12/2021 và số 1267/SCT-CNNL ngày 24/5/2022 báo cáo, đề nghị với Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc thành lập các Cụm công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư như trên theo hướng được giữ nguyên hoặc được hoàn thiện thủ tục thành lập, điều chỉnh (điều chỉnh mở rộng/hoặc điều chỉnh giảm diện tích) Cụm công nghiệp.

Về nội dung này, Sở Công Thương xin tiếp nhận ý kiến phát biểu và sẽ tiếp tục tổng hợp và có văn bản báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty trong thời gian sớm nhất.

III. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

Sở Công Thương đã nhận được 03 ý kiến về các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực khoáng sản, sau đây xin được giải đáp, trao đổi và làm rõ cụ thể như sau:

Câu 1. Ông Phan Chiến Thắng, Giám đốc Truyền thông, Công đồng và Quan hệ đối ngoại, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo có ý kiến, kiến nghị: (1). Về Giá tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm công nghiệp; (2). Về mức thu Phí bảo vệ môi trường; (3). Về thực hiện tiền cấp quyền của Công ty.

Trả lời

1. Nội dung thứ nhất: Về giá tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm công nghiệp của Công ty.

Hiện nay, theo quy định hàng năm, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên (theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 và Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên) trình UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021, năm 2022 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 và Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021. Theo đó, đã quy định Giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm từ rừng tự nhiên và nước thiên nhiên.

Liên quan đến việc xây dựng Giá tính thuế tài nguyên cho các sản phẩm công nghiệp của Công ty Núi Pháo. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1048/UBND-KT ngày 18/3/2022, Sở Công Thương đã nghiên cứu và phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thuộc Bộ Công Thương để triển khai việc “xác định giá bán và chi phí chế biến đối với các sản phẩm công nghiệp của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo”; nội dung xác định đã gửi xin ý kiến các Sở, ngành và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 1403/TTr-SCT ngày 03/6/2022. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan liên quan của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Theo đó, ngày 15/7/2022 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 3310/UBND-KT, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp và các ngành liên quan thống nhất tham mưu, xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm công nghiệp của Công ty Núi Pháo. Hiện tại, Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định chi phí chế biến ra các sản phẩm công nghiệp của Công ty Núi Pháo, trong đó các nội dung trước đó Sở Công Thương đã thực hiện, Sở Công Thương đã chuyển lại cho Sở Tài chính để tham khảo, xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định.

Sở Công Thương xin ghi nhận ý kiến phát biểu, đề nghị của ông Phan Chiến Thắng, sẽ tiếp tục tổng hợp và có văn bản báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan để giải quyết đề nghị của ông trong thời gian sớm nhất.

2. Nội dung thứ hai: Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với sản phẩm của Công ty.

Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 quy định về tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.

Việc Công ty có ý kiến về việc mức thu, cách tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại mỏ đa kim Núi Pháo còn bất cập, còn chưa phù hợp với thực tế và đặc thù khoáng sản của Công ty, Sở Công Thương xin tiếp nhận nội dung kiến nghị của ông Phan Chiến Thắng đại diện Công ty và sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

3. Nội dung thứ ba: Về việc thực hiện tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty.

Theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ về việc quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thẩm quyền tính phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ vonfram đa kim Núi Pháo thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau được Bộ Tài chính ban hành tại các Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 và các quy định khác có liên quan, Sở Tài chính đã chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Bảng giá tính thuế tài

nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán và ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BTNMT ngày 23/8/2021 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ vonfram đa kim Núi Pháo cũng như làm cơ sở để các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Tại hội nghị, Công ty có ý kiến kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc tính, phê duyệt, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ vonfram đa kim Núi Pháo còn bất cập, còn chưa phù hợp, chưa thuyết phục, mong muốn được giải quyết sớm, giải quyết dứt điểm. Về nội dung kiến nghị của Công ty Núi Pháo nêu trên, Sở Công Thương xin tiếp nhận và sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu 2. Ông Ngô Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh có ý kiến về: (1). Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2). Đề nghị xuất khẩu khoáng sản titan được khai thác tại mỏ titan gốc Cây Châm của Công ty.

Trả lời

1. Nội dung thứ nhất. Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Văn bản số 7198/BCT-CN ngày 12/11/2021 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 5667/UBND-CNN&XD ngày 16/11/2021 về việc góp ý dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Ngày 19/11/2021, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 2428/SCT-KHTCTH gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đề nghị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch (*nội dung dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ <https://moit.gov.vn>*).

Các ý kiến tham gia của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và của các doanh nghiệp đã được Sở Công Thương tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp tại các Văn bản số 2560/SCT-KHTCTH ngày 01/12/2021; số 2786/SCT-KHTCTH ngày 23/12/2021 và Văn bản số 1938/SCT-KHTCTH ngày 28/7/2022 và hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp để báo cáo Bộ Công Thương xem xét cập nhật, hoàn thiện Quy hoạch để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đề bản Quy hoạch được hoàn chỉnh, tại văn bản này, Sở Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh tiếp tục nghiên cứu nội dung dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ <https://moit.gov.vn>) và có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày **16/8/2022** để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

2. Nội dung thứ 2. Về đề nghị xuất khẩu khoáng sản Titan được khai thác tại mỏ titan gốc Cây Châm của Công ty

Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý; theo đó, tại Điều 6. Quy định trách nhiệm quản lý:

1. Cục Công nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan; xử lý các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu khoáng sản.

2. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trong nước, xuất khẩu và chủ trương, định hướng xuất khẩu khoáng sản của Đảng và Chính phủ trong từng thời kỳ, Cục Công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung Thông tư này khi cần thiết.

Nội dung đề nghị nêu trên của ông Ngô Quốc Hội, Sở Công Thương xin tiếp nhận và sẽ tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét giải quyết khi có đề xuất cụ thể.

Về giải quyết kiến nghị tiêu thụ quặng Titan tồn kho năm 2020:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 993/TTg-KTTH ngày 27/7/2020 về giải quyết kiến nghị của các địa phương liên quan đến tiêu thụ quặng titan tồn kho; ngày 11/8/2020, Bộ Công Thương đã chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra thực tế về hiện trạng khai thác, chế biến và tồn kho quặng titan của Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh; thành phần gồm Lãnh đạo Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương, đại diện Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản và đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên (gồm các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh và Chi cục Hải quan tỉnh).

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên, hồ sơ do Công ty cung cấp và kết quả kiểm tra tồn kho quặng titan thực tế của Đoàn kiểm tra liên ngành ngày 11/8/2020, Bộ Công Thương đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần khoáng sản An Khánh xuất khẩu quặng titan tồn kho có nguồn gốc khai thác, chế biến từ quặng ilmenite gốc mỏ Cây Châm tại Văn bản số 8832/BCT-CN ngày 18/11/2020

với khối lượng là 95.293,72 tấn, hàm lượng $TiO_2 \geq 40\%$; thời hạn xuất khẩu: Giao Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm giám sát việc xuất khẩu quặng titan tồn kho, báo cáo Bộ Công Thương về số liệu xuất khẩu và tồn kho quặng titan trước ngày 31/12 hàng năm.

Theo Báo cáo tình hình xuất khẩu và tiêu thụ tinh quặng ilmenite tồn kho của Công ty An Khánh tại Công văn số 74/KSAK-KHKD ngày 15/4/2022; tính đến thời điểm ngày 15/4/2022 đã thực hiện xuất khẩu được 21.539,303 tấn, còn tồn kho 73.754,417tấn. Trong thời gian tới đề nghị Công ty An Khánh tiếp tục thực hiện báo cáo về hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ quặng tồn kho theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021; Văn bản số 8832/BCT-CN ngày 18/11/2020 của Bộ Công Thương và gửi Sở Công Thương để thực hiện giám sát, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

(Có các Văn bản số 2560/SCT-KHTCTH ngày 01/12/2021; số 2786/SCT-KHTCTH ngày 23/12/2021; số 1938/SCT-KHTCTH ngày 28/7/2022; số 8832/BCT-CN ngày 18/11/2020 và số 74/KSAK-KHKD ngày 15/4/2022 gửi kèm)

Việc Công ty có ý kiến về những bất cập, khó khăn trong quá trình khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Titan của Công ty, Sở Công Thương xin tiếp nhận và sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, giải quyết theo quy định.

Câu 3. Công ty Cổ phần Khai khoáng Miền Núi có ý kiến tại Văn bản số 84/KKMN-DAKD ngày 18/7/2022 gửi đến Hội nghị với nội dung: (1) Thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; (2) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Giá tính thuế tài nguyên đối với đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trả lời

1. Nội dung thứ nhất: Thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ về việc quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thẩm quyền tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung đề xuất kiến nghị của Công ty với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo thực tế sản xuất kinh doanh (điều chỉnh trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác) để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong việc thực

hiện tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Sở Công Thương xin tiếp nhận nội dung kiến nghị Công ty Cổ phần Khai khoáng Miền Núi và sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

2. Nội dung thứ hai: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Giá tính thuế tài nguyên đối với đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường

Hiện nay, theo quy định hàng năm, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên (theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 và Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên) trình UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021, năm 2022 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 và Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021. Theo đó, đã quy định Giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: Khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm từ rừng tự nhiên và nước thiên nhiên.

Tại Điều 5 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng là trị giá đơn vị khoáng sản nguyên khai, sau khai thác, được xác định trên cơ sở giá tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định này; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng.

Liên quan đến việc xác định giá tính thuế tài nguyên và xây dựng mức giá nguyên khai để tính thuế tài nguyên theo nội dung đề nghị của Công ty; Sở Công Thương xin ghi nhận và tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan để giải quyết đề nghị của Công ty trong thời gian sớm nhất.

IV. LĨNH VỰC XĂNG DẦU

Sở Công Thương đã nhận được 01 câu hỏi về các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực xăng dầu, sau đây xin được giải đáp, trao đổi và làm rõ cụ thể như sau:

Câu 1. Ông Phạm Đức Thuận - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đề nghị: “Sở Công Thương hướng dẫn các thủ tục, quy trình để đầu tư xây dựng trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của doanh nghiệp”.

Trả lời

Đối với nội dung câu hỏi trên, Sở Công Thương xin được hướng dẫn, cụ thể như sau:

Trạm cấp phát xăng dầu nội bộ hiện nay thường có 03 loại: (1) một là, lắp đặt bồn chứa xăng dầu trong container; (2) hai là, lắp đặt bồn chứa xăng dầu nổi trên mặt đất; (3) ba là, bồn chứa xăng dầu đặt chìm dưới đất (*trạm cấp phát xăng dầu xây dựng theo mô hình cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng không phục vụ mục đích kinh doanh*).

Đối với trường hợp (1) và (2) không thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép xây dựng; tuy nhiên, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản (*xăng dầu là hàng hóa đặc biệt, thiết yếu do đó phải được Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đầu tư trạm cấp phát xăng dầu đồng ý bằng văn bản*); đồng thời, doanh nghiệp phải chấp hành quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu; xây dựng và trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy trước khi lắp đặt.

Đối với trường hợp (3) ngoài việc chấp hành quy định nêu trên thì Doanh nghiệp phải lập hồ sơ thiết kế xây dựng gửi về Sở Công Thương để thẩm định và trình cơ quan quản lý về xây dựng cấp Giấy phép xây dựng theo quy định trước khi đầu tư xây dựng.

Trên đây là nội dung trao đổi, trả lời ý kiến của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân gửi đến Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp năm 2022”, Sở Công Thương trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên vì sự đoàn kết, thịnh vượng và phát triển chung của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBND tỉnh (b/c);
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Lãnh đạo Sở;
 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
 - Lưu: VT, KHTCTH.
- Anh.pt

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Chính